

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

V/v Hướng dẫn biện pháp an toàn  
trong quá trình phòng trừ chuột hại  
lúa vụ xuân năm 2024.

Cẩm Tân, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng thôn.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ – UBND huyện Cẩm Thủy về việc “Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường”; Hướng dẫn số 1524/HD - SNN&PTNT ngày 26/03/2024 về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường”

Thời gian gần đây, trên cả nước đã phát hiện nhiều vụ ngộ độc thuốc diệt chuột, đối tượng chủ yếu là trẻ nhỏ, học sinh. Hầu hết các loại thuốc diệt chuột đều có màu sắc bắt mắt, mùi thơm hấp dẫn, hình thù giống viên kẹo làm nhiều người, nhất là trẻ em dễ nhầm tưởng có thể ăn được. Nhiều gia đình sử dụng thuốc trừ chuột chưa an toàn, để thuốc gần chỗ trữ thức ăn, nước uống nhưng không khuyến cáo để người thân nắm bắt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu do các loại thuốc diệt chuột không những được mua tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp mà còn buôn bán tràn lan trên các trang mạng.

Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn xã bà con nhân dân sử dụng biện pháp hóa học là chủ yếu. Với biện pháp này hạn chế được số lượng chuột hại phát sinh phát triển nhanh nhưng theo đó cũng gây nguy hại cho người và vật nuôi do không tuân thủ triệt để hướng dẫn khi tiến hành diệt chuột bằng biện pháp này. Ngoài ra các chủng loại thuốc diệt chuột buôn bán tràn lan trên thị trường không kiểm soát cũng là nguyên nhân gây mất an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng biện pháp hóa học hiệu quả trong công tác diệt chuột UBND xã, đề nghị các thôn và bà con nhân dân quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

**1. Đối với người sử dụng**

Thực hiện đúng hướng dẫn số 1524 /HD - SNN&PTNT ngày 26/03/2024 “*Thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường*” về thực hiện bẫy chuột theo biện pháp hóa học:

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học để phòng trừ, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến các loại động vật và sinh vật khác, cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng,

đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

+ **Nắm chắc đặc điểm của thuốc diệt chuột, hoạt chất thuộc nhóm thuốc, mùi, thời điểm bắt đầu chuột chết, nơi chuột thường chết, thu gom giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.**

+ **Tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: Thuốc sử dụng ưu tiên dùng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, hạn chế sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc hóa học. Sử dụng các loại thuốc diệt chuột có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam hiện nay như: Gimlet 0.2GB, Hicate 0.08AB, Kingcat 0.05RB, Sago-Rat 0.005RB... Lượng thuốc sử dụng: Tùy theo số lượng chuột có trên đồng ruộng, những vùng có mật độ chuột để sử dụng.**

+ **Lựa chọn thời điểm, địa điểm diệt chuột: Thời gian chuột thường đi kiếm ăn chủ yếu vẫn nằm trong khoảng 5-6h sáng hoặc 8-12h đêm, ưu tiên tập trung diệt chuột ở những nơi chuột thường cư trú như: Mương máng, bờ đất cao, công trình thủy lợi, quanh các trang trại,...**

+ **Cách sử dụng: Các loại thuốc trên mỗi bã cho vào 01 túi nilon nhỏ màu đen, đục lỗ, buộc chặt (để đảm bảo thuốc không bị mất hiệu lực do yếu tố thời tiết tác động). Đặt thuốc tại cửa hang, đường đi của chuột hoặc nơi chuột thường xuyên cắn phá.**

+ **Đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc: Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, để thuốc xa trẻ em, thực phẩm, vật nuôi và nguồn nước. Khi sử dụng thuốc phải có dụng cụ bảo hộ lao động như: Khẩu trang, kính mắt, găng tay,.. cấm biển cảnh báo khu vực đặt thuốc, thông báo trên hệ thống truyền thanh thời gian đặt thuốc để nhân dân chủ động bảo vệ gia súc, gia cầm và các động vật máu nóng. Hàng ngày thu gom xác chuột để đốt tiêu hủy hoặc chôn xa khu dân cư, nguồn nước sinh hoạt.**

## **2. Đối với các đại lý cửa hàng kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV:**

- Thực hiện nghiêm luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Chỉ kinh doanh thuốc BVTV được phép sử dụng theo Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT, ngày 24/10/2023 về việc “*ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam*”.

- Buôn bán kinh doanh các loại thuốc diệt chuột có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hướng dẫn đầy đủ.

- Chỉ kinh doanh buôn bán các loại thuốc diệt chuột có các hoạt chất trong danh mục cho phép.

- Nghiêm cấm buôn bán kinh doanh các loại thuốc diệt chuột có hoạt chất cấm Talium compound..., các loại thuốc không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ (hay có xuất xứ Trung Quốc dạng dung dịch có chứa các hoạt chất

*fluoroacetate/fluoroacetamide rất dễ gây nhầm lẫn).*

### **3. Đối với các thôn**

- Ban thôn và các đoàn thể chính trị, xã hội trong thôn, tập trung chỉ đạo, tổ chức ra quân phát động Nhân dân thực hiện các đợt “diệt chuột tập trung” cả trên đồng ruộng và trong khu dân cư. Xác định đây là việc làm thường xuyên, mỗi năm tiến hành từ 2-3 đợt, mỗi đợt từ 5 - 7 ngày.

- Khuyến khích, phát động các hộ phát triển đàn mèo, bảo vệ các động vật là thiên địch của chuột; tuyệt đối không dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người, vật nuôi để diệt chuột.

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tính chủ động phòng, chống và các biện pháp thực hiện cho Nhân dân. Hướng dẫn Nhân dân các biện pháp diệt chuột hiệu quả. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Giảm thiểu mức độ gây hại thấp nhất của chuột đến cây trồng; UBND xã hướng dẫn, một số biện pháp kỹ thuật như trên. Đề nghị các thôn và bà con nhân dân quan tâm triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Đài truyền thanh xã (để tuyên truyền);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Minh Chung**